

6. โครงการในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนและขยายธุรกิจทั้งในส่วนธุรกิจสัตว์ปีก และธุรกิจสุกร เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนงานเกี่ยวกับโครงการในอนาคต ดังนี้

6.1 ธุรกิจสัตว์ปีก

6.1.1 โครงการไก่พันธุ์เนื้อ (ระยะไข่) ของฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ (ระยะไข่) จำนวน 7 ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสระแก้ว เพื่อรองรับการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์อายุระหว่าง 25-64 สัปดาห์ บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนเพิ่มเติมในฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ (ระยะไข่) ที่จังหวัดสระแก้ว อีก 1 ฟาร์ม เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต โดยคาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีกประมาณ 550,000 ฟองต่อสัปดาห์ ปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่จะใช้ในการสร้างฟาร์ม

มูลค่าเงินลงทุนสำหรับโครงการดังกล่าวประมาณ 180.0 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการสร้างฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ (ระยะไข่) ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่สองของปี 2558

6.1.2 โครงการไก่พันธุ์เนื้อ (ระยะเจริญเติบโตและระยะไข่) -ของฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ (ระยะเจริญเติบโตและระยะไข่) จำนวน 5 ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์อายุระหว่าง 1 วัน - 64 สัปดาห์ บริษัทฯ มีโครงการที่จะเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจจากฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์จำนวน 4 ฟาร์ม ในจังหวัดชลบุรี เพื่อเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และจะลงทุนในฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ (ระยะเจริญเติบโตและระยะไข่) เพิ่มขึ้นอีก 3 ฟาร์มที่จังหวัดสระแก้วหรือจังหวัดอื่นในภาคตะวันออก เพื่อเป็นการทดแทนฟาร์มเดิมที่จังหวัดชลบุรี โดยฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์แห่งใหม่จะมีกำลังการผลิตต่อฟาร์มประมาณ 550,000 ฟองต่อสัปดาห์ รวมเป็นกำลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 1.65 ล้านฟองต่อสัปดาห์ ปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่จะใช้ในการสร้างฟาร์ม

มูลค่าเงินลงทุนสำหรับโครงการดังกล่าวประมาณ 540.0 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการสร้างฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ (ระยะเจริญเติบโตและระยะไข่) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2558

6.1.3 โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์

บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนซื้อเครื่องจักร และปรับปรุงอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนไก่เพื่อการส่งออก โดยเครื่องจักรใหม่ที่จะลงทุน เช่น เครื่องตัดแต่งชิ้นส่วนไก่อัตโนมัติ เครื่องหมักชิ้นส่วนไก่ เครื่องคัดแยกและวัดน้ำหนักไก่อัตโนมัติ เป็นต้น รวมทั้งการดำเนินการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญของโรงฆ่าสัตว์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ประสงค์ที่จะลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่สำหรับโรงฆ่าสัตว์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดปราจีนบุรี โดยปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษาและพิจารณาเครื่องจักรที่เหมาะสมสำหรับการผลิต

มูลค่าเงินลงทุนสำหรับโครงการดังกล่าวรวมประมาณ 300.0 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่สองของปี 2558

6.1.4 โครงการฟาร์มไก่พันธุ์เนื้อ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีรูปแบบการเลี้ยงฟาร์มไก่พันธุ์เนื้อโดยใช้ระบบเกษตรแบบพันธะสัญญาทั้งหมด แต่เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจที่จะผลิตขึ้นส่วนไก่เพื่อส่งออก บริษัทฯ จึงมีโครงการที่จะลงทุนสร้างฟาร์มไก่พันธุ์เนื้อและดำเนินการเอง เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการส่งออก โดยมีแผนสร้างฟาร์มไก่พันธุ์เนื้อเป็นจำนวน 15 ฟาร์ม มีกำลังการผลิตต่อฟาร์มประมาณ 400,000 ตัว รวมเป็นกำลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 6 ล้านตัว ปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่จะใช้ในการสร้างฟาร์ม

มูลค่าเงินลงทุนสำหรับโครงการดังกล่าวประมาณ 1,320.0 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการสร้างฟาร์มไก่พันธุ์เนื้อให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2559

6.2 ธุรกิจสุกร

6.2.1 โครงการนิวเคลียสฟาร์ม

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีฟาร์มสุกรทวดพันธุ์จำนวน 1 ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกำลังการผลิตสุกรจำนวน 450 ตัว บริษัทฯ มีโครงการจะเพิ่มฟาร์มสุกรทวดพันธุ์อีก 1 ฟาร์มที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะมีกำลังการผลิตสุกรเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 450 ตัว โดยจะทำให้กำลังการผลิตสุกรเพิ่มขึ้นเป็น 900 ตัว นอกเหนือจากการเพิ่มกำลังการผลิตแล้ว บริษัทฯ จะสามารถผลิตสุกรป้อนพันธุ์และสุกรพ่อแม่พันธุ์ได้เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับแผนการเพิ่มกำลังการผลิตสุกรขุนในปี 2558 ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่จะใช้ในการสร้างฟาร์มสุกรทวดพันธุ์ดังกล่าว

มูลค่าเงินลงทุนสำหรับโครงการดังกล่าวประมาณ 100.0 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการสร้างฟาร์มสุกรทวดพันธุ์ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่สองของปี 2558

6.2.2 โครงการโรงฆ่าสุกร

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีโรงฆ่าสุกรเป็นของตนเอง บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะขยายธุรกิจเพื่อดำเนินธุรกิจโรงฆ่าสุกรในอนาคต โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะซื้อโรงฆ่าสุกรจากบุคคลภายนอกที่ดำเนินการอยู่เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการขยายธุรกิจสุกรจะช่วยเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และเพิ่มความสามารถในการทำกำไร รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในแข่งขันให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาโรงฆ่าสุกรที่มีความเหมาะสม และตั้งอยู่ใกล้กับฟาร์มสุกรของบริษัทฯ และฟาร์มของเกษตรกรฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการขนส่งสุกรไปยังโรงฆ่าสุกร ในเบื้องต้น โรงฆ่าสุกรจะมีกำลังผลิตไม่ต่ำกว่า 500 ตัวต่อวัน โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงฆ่าสุกร ได้แก่ เนื้อสุกรตัดแต่งและสุกรผ่าซีก

มูลค่าเงินลงทุนสำหรับโครงการดังกล่าวประมาณ 150.0 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการซื้อโรงฆ่าสุกรให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่สองของปี 2558

6.2.3 โครงการฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์

ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นเจ้าของฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์ จำนวน 1 ฟาร์ม และมีฟาร์มเช่าที่ดำเนินการแล้วอีกจำนวน 4 ฟาร์ม นอกเหนือจากฟาร์มเช่าสุกรพ่อแม่พันธุ์ที่กำลังอยู่ในระหว่างก่อสร้าง 3 ฟาร์ม บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนสร้างฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์เพื่อดำเนินการเองเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 6 ฟาร์ม โดยจะมีกำลังการผลิตฟาร์มละ 2,700 ตัว รวมเป็นกำลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 16,200 ตัว ทั้งนี้ เพื่อรองรับแผนการขยายกำลังการผลิตสุกรขุนของบริษัทฯ ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่จะใช้ในการสร้างฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์ดังกล่าว

มูลค่าเงินลงทุนสำหรับโครงการดังกล่าวประมาณ 660.0 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการ
สร้างฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์ให้แล้วเสร็จภายในปี 2559